



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Tranh luận thẳng thắn, TÌM GIẢI PHÁP cho những vấn đề nổi cộm

BÀI 3: LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CÓ CHẤT LƯỢNG VÀO KHU KINH TẾ THÁI BÌNH



Sản xuất tại nhà máy Toyota Gosei Thái Bình (khu công nghiệp Tiến Hải).

Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Vũ Huy Đông, tổ Hùng Hà về giải pháp để thu hút, lựa chọn những nhà đầu tư có chất lượng đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình,

ngăn ngừa, hạn chế được những rủi ro có thể xảy ra, đồng chí Khúc Văn Lương, Quyền Trưởng ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cho biết: Từ khi triển khai Khu kinh

tế Thái Bình, từ bước xây dựng quy hoạch chung đã có nhiều nhà đầu tư hạ tầng và kinh doanh hạ tầng khảo sát, đăng ký đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, Khu

kinh tế. Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thẩm định năng lực các nhà đầu tư, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực về kinh tế và nhà đầu tư có tầm chiến lược phát triển lâu dài đầu tư vào các khu công nghiệp, Khu kinh tế từ đó thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Theo đó, các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp phải bảo đảm các điều kiện: năng lực về tài chính, năng lực thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, có chiến lược cụ thể và có chuyên môn, kinh nghiệm về đầu tư và kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp; có năng lực, kinh nghiệm trong quản lý, vận hành khu công nghiệp không để xảy ra sự cố về môi trường, không để đất trống.

(Xem tiếp trang 2)

Siết chặt kiểm tra, giám sát dịch vụ xe đưa đón học sinh

Việc một học sinh Trường quốc tế Gateway ở Hà Nội tử vong ngày 6/8 vừa qua do bị bỏ quên nhiều giờ trên xe ô tô đưa đón từ nhà đến trường khiến dư luận bàng hoàng, đau xót và giạt mình bởi có lẽ trước khi sự việc xảy ra, không ai nghĩ con em mình có thể ra đi trong một hoàn cảnh như thế. Siết chặt việc quản lý, vận hành dịch vụ xe đưa đón học sinh để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra là việc cần được quan tâm sớm hơn.

Ngày 7/8, chúng tôi có mặt tại Trường Mầm non Giác mơ thân tiên (phường Quang Trung, thành phố Thái Bình). Đây là một trong những trường tu thực sử dụng xe ô tô để đưa đón trẻ hàng ngày. Vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc xảy ra tại Trường Quốc tế Gateway ở Hà Nội, cô giáo Phạm Thị Luyến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Giác mơ thân tiên cho biết:

(Xem tiếp trang 4)
MINH NGUYỆT - DẶNG ANH



Các cô giáo Trường Mầm non Hồng Nhung (thành phố Thái Bình) điếm danh học sinh trước khi lên xuống xe.

ĐỒNG HƯNG Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường

Nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường, thực hiện mục tiêu đạt huyện nông thôn mới trong năm 2019, huyện Đồng Hưng đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến đất đai, bảo vệ môi trường. Các xã rà soát kế hoạch sử dụng đất tại địa phương, xây dựng phương án, giải pháp từng bước khắc phục, kiên quyết xử lý vi phạm về đất đai mới phát sinh, ngăn chặn triệt để tình trạng tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và những hành vi lấn chiếm đất đai. Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Phân công các đoàn thể phụ trách các tuyến đường. Duy trì tổng vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng. Xử lý triệt để những điểm tập kết rác thải không đúng nơi quy định. Kịp thời biểu dương những tổ chức, cá nhân làm tốt, phê bình những tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, tài nguyên môi trường...

THU HIỀN

Hỗ trợ ngày công xây dựng hạ tầng nông thôn mới



Đoàn viên thanh niên vận chuyển vật liệu để xây dựng nhà văn hóa thôn Thọ Hưng, xã Minh Châu (Đồng Hưng).

Huyện đoàn Đồng Hưng vừa tổ chức hoạt động tình nguyện giúp nhân dân thôn Thọ Hưng, xã Minh Châu xây dựng hạ tầng nông thôn mới.

50 đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị: Công an huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, đoàn thanh niên các xã thuộc cụm 2 đã tham gia san lấp mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu để xây dựng nhà văn hóa, sân nhà văn hóa thôn Thọ Hưng. Không chỉ giúp ngày công lao động, Huyện đoàn Đồng Hưng cũng đang huy động xã hội hóa để hỗ trợ kinh phí giúp thôn Thọ Hưng xây dựng hạ tầng nông thôn mới.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, hỗ trợ ngày công, tu sửa, xây dựng cơ sở hạ tầng, các cấp bộ đoàn trong huyện Đồng Hưng còn tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát ở địa phương, hỗ trợ các khu vui chơi cho trẻ em; qua đó tích cực góp phần đưa Đồng Hưng hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới trong năm 2019.

KUẤN PHƯƠNG

Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức tập huấn kiến thức về công tác phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Bệnh viện.

Tại buổi tập huấn, hơn 200 đại biểu đã được lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phổ biến những nội dung liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy như: nguyên nhân gây ra hỏa hoạn; các biện pháp xử lý khi xảy ra hỏa hoạn; cách thoát hiểm khi xảy ra cháy, nổ; kỹ năng phòng, chống cháy, nổ; kỹ năng sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn và thực hành sử dụng bình cứu hỏa, các biện pháp dập tắt ngọn lửa đang bùng phát.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong công tác phòng cháy, chữa cháy, từ đó chủ động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố xảy ra.

TIẾN ĐẠT

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đại đội dân quân tự vệ pháo cao xạ 37 ly thành phố Thái Bình

Sáng ngày 11/8, Hội đồng đội Đại đội dân quân tự vệ pháo cao xạ 37 ly thành phố Thái Bình tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập đơn vị (19/8/1969 - 19/8/2019), 47 năm ngày đơn vị lập chiến công bắn rơi máy bay F4H của Mỹ (19/8/1972 - 19/8/2019).

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của đơn vị. Đại đội dân quân tự vệ pháo cao xạ 37 ly được thành lập năm 1969, đóng tại phường Bồ Xuyên, chịu sự quản lý, chỉ huy trực tiếp của Ban CHQS thị xã Thái Bình, nay là thành phố Thái Bình. Đơn vị có nhiệm vụ chủ động bắn máy bay bảo vệ cầu Bo, bảo vệ các mục tiêu chính trị của tỉnh và của thị xã, bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn thị xã; chủ động hiệp đồng với Đại đội 2, Đại đội 3, Tiểu đoàn 54 pháo 37 ly của tỉnh đứng chân trên đê Hoàng Diệu cùng các lực lượng tầm thấp, súng bộ binh đánh địch trên không. Trong quá trình chiến đấu, đơn vị lập được nhiều chiến công, trong đó có chiến công đặc biệt bắn rơi máy bay F4H của Mỹ ngày 19/8/1972.

(Xem tiếp trang 4)
ANH ĐÀO

HỘI KHUYẾN HỌC KHỐI UBND HUYỆN KIẾN XƯƠNG Tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong học tập

Hội Khuyến học khối UBND huyện Kiến Xương vừa tổ chức tuyên dương, khen thưởng các cháu học sinh là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng, ban trực thuộc UBND huyện đạt thành tích cao trong học tập năm học 2018 - 2019.

Năm học 2018 - 2019, trong 105 cháu là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng, ban trực thuộc UBND huyện đang theo học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, THPT, THCS và tiểu học có 1 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia, 7 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh; 16 cháu là học sinh giỏi cấp huyện và 76 cháu là học sinh giỏi cấp trường.

Tại buổi lễ, đại diện Hội Khuyến học khối UBND huyện đã trao quà, khen thưởng các cháu đạt thành tích cao trong học tập với tổng số tiền thưởng gần 20 triệu đồng. Qua đó góp phần động viên, cổ vũ các cháu tiếp tục phấn đấu vươn lên đạt thành tích cao hơn nữa trong học tập.

VŨ ĐÔNG
(Đài TTTT Kiến Xương)

TIẾN HẢI

Ngao chết trắng bãi triều

(Xem trang 4)



Người dân xã Đông Minh (Tiến Hải) thu gom ngao chết.

Bảo vệ cá lồng trong mùa mưa bão

(Xem trang 2)